

Nỗ lực vượt khó trong năm học đặc biệt

Năm học 2021 - 2022 là năm học đặc biệt đối với ngành giáo dục cả nước nói chung, ngành giáo dục Thái Bình nói riêng. Dịch Covid-19 đã mang đến không ít khó khăn, thách thức nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao, hàng trăm nghìn cán bộ, giáo viên, học sinh đã biến khó khăn thành động lực để đổi mới và phát triển.

Nỗ lực vượt khó

Khai giảng năm học 2021 - 2022 được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính là phòng hội đồng trường tới các lớp học trong toàn trường. Một năm học của hơn 400.000 học sinh trên toàn tỉnh được bắt đầu khá đặc biệt, mang trong đó quyết tâm chung của toàn ngành đó là chiến thắng đại dịch và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Không khí học tập khẩn trương, học đến đâu chắc đến đó được tất cả các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc ngay từ những ngày đầu của năm học mới. Tuy nhiên, đến đầu tháng 11/2021 dịch Covid-19 bùng phát trên toàn tỉnh, nhiều học sinh, cán bộ, giáo viên mắc Covid-19. Nhiều địa phương đã phải đóng cửa trường học, chuyển sang dạy và học trực tuyến cùng các hình thức học tập khác. Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Để thực hiện mục tiêu năm học đến trường nhưng không



Tiết học của học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn.

dừng việc học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai nhiều giải pháp vừa bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả vừa thực hiện đúng kế hoạch năm học. Tất cả các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến THPT đều tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh. Riêng đối với cấp học mầm non, các cơ sở giáo dục đã quay lại những

video bài học để phối hợp cùng cha mẹ học sinh hướng dẫn trẻ trong những ngày tạm dừng đến trường. Cùng với đó, ngành giáo dục đã phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh từ 5 - 11 tuổi, từ 12 - 17 tuổi. Dạy học trong điều

kiện dịch bệnh giúp toàn ngành biến thách thức thành cơ hội chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Toàn ngành đã triển khai triệt để hệ thống quản lý vận hành qua môi trường điện tử, tiếp tục sử dụng hiệu quả hệ thống dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức hội nghị bằng hình

thức trực tuyến. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện tốt các phần mềm quản lý, sổ điểm, học bạ điện tử. Đặc biệt, năm học 2021 - 2022 cũng đánh dấu sự chuyển mình trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của toàn ngành khi đây là năm học đầu tiên triển khai hiệu quả hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và lớp 10 công lập. Đối với cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử, ngành giáo dục Thái Bình đã đóng góp 226 bài giảng điện tử cấp THPT, 3.143 bài giảng điện tử cấp THCS trên kho học liệu số. Cùng với đó, 100% cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản lý nhà trường kết nối báo cáo dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

Những kết quả nổi bật

Nhờ linh hoạt ứng phó, chuyển trạng thái hoạt động, triển khai nhiều giải pháp nên kết thúc năm học, ngành giáo dục đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Quy mô trường, lớp tiếp tục duy trì sự ổn định, đa dạng các loại hình, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi và thu hút học sinh đến trường học tập. Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ em tiếp tục được quan tâm và thực hiện tốt, 100% cơ sở giáo dục mầm non thực hiện phần mềm "Quản lý nuôi ăn bán trú".

Nhờ thế, 100% trẻ suy dinh dưỡng được nuôi ăn phục hồi dinh dưỡng; trẻ thể nhẹ cân, thấp còi, béo phì có tỷ lệ thấp và thường xuyên được quan tâm, chăm sóc. Các cơ sở giáo dục phổ thông thường xuyên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Thái Bình có 28 học sinh đạt giải, trong đó có 3 giải nhất, xếp thứ 8 toàn quốc về tính số số lượng giải nhất. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, toàn tỉnh có 1.318 học sinh lớp 9 và lớp 12 đạt giải. Năm học 2021 - 2022 cũng là năm học đáng nhớ khi Thái Bình đứng thứ 10 toàn quốc về điểm trung bình các môn và đứng thứ 10 toàn quốc về số lượng thí sinh đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, em Đặng Lê Nguyễn Vũ, học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm 2022.

Việc thực hiện chương trình GDPT 2018 cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6; đặc biệt, thực hiện nội dung giáo dục của

địa phương lớp 1, lớp 2, lớp 6 theo hướng tích hợp, lồng ghép trong kế hoạch các môn học của nhà trường với hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của nhà trường, địa phương, bảo đảm mục tiêu và chất lượng giáo dục. Cùng với đó, hoàn thành biên soạn, dạy thực nghiệm tại các cơ sở giáo dục về tài liệu địa phương lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục hoàn thiện, trình Hội đồng thẩm định và tham mưu UBND tỉnh để nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tài liệu địa phương ở những khối lớp này. Về sách giáo khoa, 39 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 đã thực hiện khách quan, công tâm, đúng quy định. Trong đó, sách giáo khoa

lớp 3 có 22 cuốn, sách giáo khoa lớp 7 có 23 cuốn, sách giáo khoa lớp 10 có 33 cuốn được Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa để xuất UBND tỉnh phê duyệt và sử dụng trong năm học mới.

Năm học 2022 - 2023, ngành giáo dục Thái Bình xác định là năm học tiếp tục đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Những kết quả trên cùng sự quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, sự phấn đấu của các em học sinh, đồng hành của các bậc phụ huynh và toàn xã hội sẽ là cơ sở để ngành giáo dục Thái Bình sẵn sàng, tự tin bước vào năm học mới hứa hẹn gặt hái nhiều thành quả hơn nữa.

DẶNG ANH



Cô và trò Trường Tiểu học Nam Hà (Tiền Hải).

Khởi sắc vùng quê cách mạng



Nhà truyền thống Trường Tổng Vi Sĩ, xã Chí Hòa (Hưng Hà), nơi trưng bày nhiều hiện vật, tài liệu về phong trào cách mạng của địa phương.

Những ngày thu tháng tám, chúng tôi về xã Chí Hòa (Hưng Hà), nơi khởi nguồn của phong trào cách mạng và thành lập liên chi bộ đảng đầu tiên của hai huyện Duyên Hà - Tiền Hưng (Liên Chi bộ Thần Duyên), những địa điểm gắn với phong trào cách mạng nơi đây như Trường Tổng Vi Sĩ, con đường Cộng sản, đình làng Nhuệ vẫn còn đó như những chứng tích lịch sử để hun đúc, thổi thắp Đảng bộ, nhân dân Chí Hòa tiếp tục chung sức đồng lòng xây dựng sức đồng hương.

Theo Lịch sử Đảng bộ xã: Ngay từ đầu năm 1928, sau khi Ban Tỉnh bộ Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội Thái Bình thành lập, trên địa bàn Thần Duyên (trong đó xã Chí Hòa là trung tâm) đã thành lập một chi bộ thanh niên gồm 6 đồng chí, do đồng chí Bùi Hữu Diên làm Bí thư. Đến cuối năm 1928, trên địa bàn hai huyện Duyên Hà - Tiền Hưng đã có 9 chi bộ thanh niên lần lượt ra đời, được tập hợp thành Liên Chi bộ Thần Duyên. Tháng 7/1929, tại thôn Nhuệ đã diễn ra hội nghị thành lập Chi bộ Cộng sản Thần Duyên, là 1 trong 6 chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Thái Bình, tiền thân của Đảng bộ Chí Hòa ngày nay. Dưới ánh sáng cách mạng của

Đảng, Liên Chi bộ Thần Duyên đã chèo lái con thuyền cách mạng qua các thời kỳ đấu tranh gian khổ. Định cao là cuộc đấu tranh của nông dân Tiên Hưng - Duyên Hà, là cơ sở quan trọng để nhân dân Thái Bình vùng lên giành chính quyền, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, hơn 10.000 người con quê hương Chí Hòa đã lên đường tòng quân, chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các chiến trường, trong đó 125 người đã anh dũng hy sinh, hơn 100 người trở thành thương binh, bệnh binh, 17 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Kế thừa truyền thống cách mạng, những năm qua, xã Chí Hòa phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Một trong những bước đột phá được xã chọn để thúc đẩy kinh tế là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cơ cấu lao động, đa dạng hóa ngành nghề. Để minh chứng cho thành quả, chúng tôi được lãnh đạo xã đưa đi thăm mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của ông Bùi Văn Tài, thôn Vi Giang là một trong những mô hình điển hình của xã. Với 1.600m², ông Tài đầu tư trồng 300 cây mít, 500 cây bưởi, 3.000 cây đinh lăng, 2.000 cây hoa mẫu đơn và đào 4 ao nuôi ba ba sinh sản và nuôi ếch, đạt doanh thu 1,5 - 2 tỷ đồng mỗi năm. Điều đặc biệt, ông Tài còn dành 5.000m² làm nơi sinh sống cho đàn cò tự nhiên được thiên nhiên ban tặng. Ông cho biết: Mô hình canh tác tổng hợp mang lại hiệu quả cao nếu khai thác tốt. Lợi ích của mô hình tổng hợp là tạo nên vòng tròn khép kín. Tuy nhiên, để thành công hơn nữa cần phải phát triển trồng trọt, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học có liên kết tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay mô hình tổng hợp của tôi đang mang lại thu nhập ổn định. Tôi sẽ tiếp tục học hỏi các mô hình mới để áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình với mong muốn góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương.

Để tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn chuyển đổi, tích tụ ruộng đất phát triển kinh tế, hiện xã đã quy hoạch được 7 vùng sản xuất cây màu xen

canh lúa, 2 khu trồng cây ăn quả với diện tích trên 4ha và vùng sản xuất lúa màu vùng bãi thôn An Tiến với diện tích 41ha được ký kết với Công ty Giống cây trồng Trung ương. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã có 5 doanh nghiệp hoạt động, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và các xã lân cận.

Đặc biệt, Chí Hòa là xã duy nhất của huyện Hưng Hà được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong 6 tháng đầu năm 2022. Ông Nguyễn Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Từ những ngày đặt viên gạch đầu tiên cho công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xã Chí Hòa đã hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp.

Hiện nay, 100% đường giao thông trục xã, trục chính các thôn, đường nhánh cấp I và các tuyến đường trục chính nội đồng, điện, đường, trường, trạm được xây dựng khang trang. Thu nhập bình quân đạt trên 52 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,085%. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế có nhiều khởi sắc... Qua đó không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại mà còn nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Ông Nguyễn Tiến Thống, thôn An Tiến chia sẻ: Chúng kiến sự thay đổi của quê hương, chúng tôi rất phấn khởi; người dân Chí Hòa được thụ hưởng các điều kiện không khác gì người dân thành thị. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục được đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Về với Chí Hòa hôm nay, hình ảnh về mảnh đất nghèo khó năm xưa đã không còn, thay vào đó là diện mạo nông thôn đổi mới toàn diện. Đầu biết rằng sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước nhưng tin rằng Chí Hòa trong tương lai sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa truyền thống quê hương cách mạng, giành được nhiều thắng lợi hơn nữa trên bước đường xây dựng quê hương.

THANH THỦY

Bảo đảm ổn định cung, cầu hàng hóa dịp nghỉ lễ

Các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng duy trì đủ nguồn hàng và thực hiện nhiều chính sách kích cầu tiêu dùng dịp nghỉ lễ. Dự báo hàng hóa lưu thông mạnh, các cơ quan quản lý nhà nước tập trung theo dõi, giám sát, kiểm tra kiên quyết không để hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại làm xáo trộn thị trường, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Siêu thị điện máy Mediamart Tiên Hải những ngày này trên các kệ hàng luôn đầy ắp từ vi, điều hòa, tủ lạnh, quạt, máy giặt và đồ gia dụng. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, quản lý ngành hàng của siêu thị cho biết: Từ đầu năm đến nay, ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giá cả các mặt hàng tăng cao, người dân có xu hướng tiết kiệm chi tiêu dẫn đến sales mùa giảm, hàng hóa bán ra chậm. Tận dụng dịp lễ Quốc khánh năm nay được nghỉ 4 ngày, người dân có điều kiện về quê, đi du lịch, mua sắm, chúng tôi đã chủ động nhập gần 10 tỷ đồng tiến hàng hóa các loại. Để kích cầu tiêu dùng, trong đợt này chúng tôi tổ chức sắp xếp lại hàng hóa cho khoa học, bắt mắt, thu hút khách hàng và triển khai nhiều chương trình khuyến mại, dịch vụ sau bán hàng hấp dẫn.

Nhìn chung, các siêu thị, cửa hàng kinh doanh đồ điện, điện tử, điện lạnh trên địa bàn tỉnh đều chuẩn bị hàng hóa dồi dào, đa dạng chủng loại mẫu mã và có những cách để thu hút khách hàng đến mua sắm. Anh Tô Tất Thành, chủ cửa hàng điện máy Đình Thị (xã Đông Lâm, huyện Tiên Hải) chia sẻ: Khách hàng của chúng tôi chủ yếu là người dân Đông Lâm, Đông Cơ và một số xã lân cận. Phần lớn là khách hàng thân thiết nên chúng tôi phải lựa chọn các mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá thành hợp lý và có chính sách bảo hành, bảo dưỡng, chăm

sóc khách hàng chu đáo để giữ uy tín và thu hút được nhiều bà con đến tham quan, mua sắm. Ngay từ trước dịp nghỉ lễ Quốc khánh, thị trường thực phẩm đã bắt đầu sôi động cung, cầu. Tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng không riêng ở thành phố mà ở các huyện, lượng người đến mua sắm tập nập nhất là vào dịp cuối tuần. Chị Phạm Thị Ngọc Bích, Giám đốc siêu thị Vinmart (Trung tâm thương mại Vincom Thái Bình) cho biết: Hơn 80% hàng hóa trong siêu thị là hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, còn lại là đồ gia dụng. Nhờ Trung tâm thương mại có chuỗi cửa hàng ẩm thực, vui chơi hấp dẫn thu hút đông đảo người dân đến nên hoạt động kinh doanh của siêu thị cũng thuận lợi. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, dự báo lượng khách hàng đến tham quan, mua sắm nhiều nên siêu thị chủ động bảo đảm đủ nguồn hàng cung ứng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ.

Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và duy trì ổn định thị trường, thời gian qua, Sở Công Thương

đã thường xuyên kiểm tra, động viên các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thi đua đẩy mạnh sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm cung cấp cho thị trường; triển khai các hoạt động bình ổn thị trường, xây dựng hệ thống điểm bán hàng Việt Nam tại các địa phương giúp kết nối cung, cầu thuận lợi. Bà Tô Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Trước mỗi đợt cao điểm cung, cầu và dự báo nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến, lãnh đạo Sở đều tổ chức đoàn đi kiểm tra các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh nắm bắt tình hình nguồn cung và có giải pháp bảo đảm giữ ổn định thị trường.

Từ đầu năm đến nay, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (Tiền Hải, Kiến Xương) đã kiểm tra 213 lượt, phát hiện và xử lý 149 vụ vi phạm, số tiền xử phạt vi phạm hành chính 360.250.000 đồng, trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy 15.000.000 đồng. Ông Vũ Đức Long, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 5 cho biết: Riêng hơn nửa đầu tháng 8, đơn vị đã tổ chức kiểm tra 33 vụ, phát hiện và xử lý

25 vụ vi phạm với 27 hành vi như kinh doanh hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, bán hàng nước ngoài sản xuất không có nhãn phụ tiếng Việt, không niêm yết công khai giá theo quy định, kinh doanh không có giấy đăng ký...

Không riêng Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh chỉ đạo các phòng, đội QLTT các huyện bám sát địa bàn, tăng cường trình sát kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh cho biết: Trong dịp này, lực lượng QLTT sẽ tập trung kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, thực phẩm, thuốc, vật tư y tế và đồ chơi trẻ em - đây là những mặt hàng nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và tết Trung thu với quyết tâm không để nạn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả làm xáo trộn thị trường và xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng.

KHẮC DUẤN



Lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh hàng hóa trong các dịp cao điểm.